

บทอ่านที่ 1

อฟ 4:7-16

พี่น้อง เราแต่ละคนได้รับพระพรตามส่วนที่พระคริสตเจ้าประทานให้ ดังนั้น จึงมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่า

“เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองค์ทรงนำบรรดาเชลยไปด้วย และทรงแจกจ่ายของประทานแก่บรรดามนุษย์”

คำว่า “พระองค์เสด็จขึ้น” นั้นหมายความว่าอย่างไร ถ้ามีใ้หมายความว่า พระองค์ได้เสด็จลงไปยังแผ่นดินเบื้องล่างก่อนแล้ว และพระองค์ผู้เสด็จลงไปก็เป็นองค์เดียวกับผู้เสด็จขึ้นไปเหนือสวรรค์ทุกชั้น เพื่อจะทรงครอบครองทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ พระองค์ประทานให้บางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นประกาศก บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวดี บางคนเป็นผู้อภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับงานรับใช้เสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจ้า จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า เป็นผู้ใหญ่เต็มทีตามมาตรฐานความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้า เราจะได้ไม่เป็นเหมือนเด็ก ถูกคลื่นลมซัดโคลงเคลงล่องลอยตามกระแสคำสั่งสอนทุกอย่างที่เกิดจากเล่ห์กลของมนุษย์ด้วยอุบายชาญฉลาดที่คอยหลอกลวงให้หลงผิดอีกต่อไป แต่ให้เราดำเนินชีวิตในความจริงด้วยความรัก เจริญเติบโตขึ้นจนบรรลุถึงความสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพระเศียร พระองค์ทรงทำให้ร่างกายทุกส่วนประสานสัมพันธ์กันอย่างสนิทแน่นแฟ้น ทรงจัดให้ข้อต่อทุกข้อเสริมกำลังให้แต่ละส่วนทำหน้าที่ของตน ร่างกายจึงเจริญเติบโตและเสริมสร้างตนเองอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยความรัก

พระวรสาร

ลก 13:1-9

ในเวลานั้น คนบางคนเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าถึงเรื่องชาวกาลิลีซึ่งถูกปีศาจสั่งประหารชีวิตในขณะที่เขากำลังถวายเป็นเครื่องบูชา พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า “ท่านคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนบาปมากกว่าชาวกาลิลีทุกคนหรือ จึงต้องถูกฆ่าเช่นนี้ มิได้ เรบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน แล้วคนสิบแปดคนที่ถูกหอลีโลอัมพังทับเสียชีวิตเล่า ท่านคิดว่าคนเหล่านั้นมีความผิดมากกว่าคนอื่นทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ มิได้ เรบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกัน”

พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาเรื่องนี้ว่า “ชายผู้หนึ่งปลูกต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งในสวนองุ่นของตน เขามามองหาผลที่ต้นนั้น แต่ไม่พบ จึงพูดแก่คนสวนว่า “ดูซิ สามปีแล้วที่ฉันมองหาผลจากมะเดื่อเทศต้นนี้แต่ไม่พบ จงโค่นมันเสียเถิด เสียที่เปล่า ๆ” แต่คนสวนตอบว่า “นายครับ ปล่อยให้มันไว้ปีนี้อีกสักปีหนึ่งเถิด ผมจะพรวนดินรอบต้น ใส่ปุ๋ย ดูซิว่าปีหน้ามันจะออกผลหรือไม่ ถ้าไม่ออกผล ท่านจะโค่นทิ้งเสียก็ได้”



พระคริสตเจ้าทรงเลือกบางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นประกาศก บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวดี ผู้อภิบาลและอาจารย์ เพื่องานรับใช้เสริมสร้างพระกายของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกเราเป็นอะไร ก็ให้เราเย็นดีทำหน้าที่รับใช้พระองค์อย่างดี แต่ถ้าเราเป็นต้นมะเดื่อไม่มีผล ก็ทรงเตือนเราให้กลับใจ เปลี่ยนชีวิตยังทรงเมตตาเราให้โอกาสเรา

สัปดาห์ที่ 29

เทศกาลธรรมดา

สดด 122:1-2,3-5

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 1

วันที่ 27 ตุลาคม 2555

ลก.13.1-9

ข้าพเจ้าไม่สบายใจเป็นเวลานาน เมื่อสงสัยว่า พระเจ้าทรง
เคร่งครัดกับบางคนที่ไม่บังเกิดผลใหม่ พระองค์ไม่ทรงอภัยคนที่ไม่บัง
เกิดผลหรือ พระเยซูเจ้าทรงพระเมตตาสงสารมากกว่าแสดงองค์เป็น
เจ้าของ แต่ความเมตตาสงสารถูกจำกัดด้วยความเจ็บปวดใหม่ พระเจ้าไม่
ทรงเมตตาสงสารมนุษย์ตลอดกาลหรือ

หลายปีแล้ว ข้าพเจ้าตระหนักว่าเรื่องนี้คล้ายกับเรื่องต้นมะเดื่อ
เทศ. ไม่ใช่เกี่ยวกับเจ้าของสวนองุ่นหรือผู้ตกแต่งกิ่งองุ่น. ต้นมะเดื่อเทศ
ไร้ผลจะถูกโค่นลงจนถึงพื้น. เจ้าของและผู้ตกแต่งกิ่งองุ่นทำดีที่สุดเพื่อทำ
ให้ต้นมะเดื่อเทศออกผล เมื่อได้รับแสงแดดและฝน. มีการพรวนดินและ
ใส่ปุ๋ย. แต่เจ้าของและผู้ตกแต่งกิ่งองุ่นไม่สามารถทำอะไรมากกว่านั้น
แล้ว. บัดนี้ ขึ้นอยู่กับต้นมะเดื่อเทศเองที่ต้องรวบรวมพลังที่จะออกดอก
และบังเกิดผล

เรื่องนี้เป็นจริงสำหรับเราด้วย พระเจ้าได้ประทานพระพรหรรษา
แก่คนป่วยแต่คนป่วยต้องตั้งใจเองที่จะเชื่อ. คือเหตุผลที่พระเยซูเจ้าตรัส
ว่าความเชื่อช่วยรักษาท่าน